



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กพล.ไฟเขียวร่างระเบียบ ขยายชั้นเรียนม.ต้น-ปลาย

โดย มติชน วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 10:26 น.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กพฐ.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การขยายชั้นเรียนให้ไปในแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ในการขยายชั้นเรียน โดย ม.ต้นพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ 1. สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินคุณภาพระดับดี 2.มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 3.มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 30 คน 4.ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และ 5.มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ พร้อมรองรับการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

คุณหญิงกษมากล่าวอีกว่า ส่วน ม.ปลาย พิจารณาดังนี้ 1.สถานศึกษาต้องผ่านการประเมินคุณภาพระดับดี 2.มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพใช้การได้ดี จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3.มีนักเรียนเรียนชั้น ม.4 ไม่น้อยกว่า 30 คน 4.เป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเรียนต่อ ม.ปลายต่ำ กรณีเป็นพื้นที่พิเศษให้คณะกรรมการเขตพื้นที่ พิจารณาเหตุผลความจำเป็น 5.ต้องมีแผนชั้นเรียนระดับ ม.ต้น ไม่น้อยกว่า 5 ห้องเรียน 6.มีครูที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีครูเพียงพอทุกกลุ่มสาระ และ 7.สถานศึกษาต้องมีครูที่มีศักยภาพพร้อมรองรับการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตร

กรณีสถานศึกษาไม่เข้าองค์ประกอบดังกล่าว แต่จำเป็นต้องขยายชั้นเรียนให้ สพท.เตรียมความพร้อม และให้ขยายชั้นเรียนตามความเหมาะสม แต่ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็น และแผนการดำเนินงานต่อ สพฐ.ทั้งนี้ สพฐ.จะเสนอร่างระเบียบต่อรัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพื่อพิจารณา และลงนามประกาศใช้ คุณหญิงกษมากล่าว

หน้า 26